

ศธ.หารือแนวทางการมอบหมายงานและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.ย. 2558

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง ประชุมกับผู้บริหาร 5 องค์กรหลัก เพื่อวางระบบการบริหารงาน การมอบหมายงาน และการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education Operation Centre : MOC)

การประชุมดังกล่าว

เป็นการหารือร่วมกันเพื่อหารือถึงขอบข่ายการมอบหมายงานและการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ซึ่งรวมถึง ศึกษานิเทศก์ ใดกล่าวนในที่ประชุมว่า เปิดกว้างให้ผู้บริหารทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัญหาที่ผ่านมาจากหลายหน่วยงาน/กระทรวง คือ มีนโยบายที่ดี แต่มีปัญหาในการขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หรือหลายแห่งขับเคลื่อนได้เร็ว แต่ก็ขับเคลื่อนอย่างผิดทิศทาง จึงได้เนนย้าให้ผู้บริหารทุกระดับต้องพบปะและพูดคุยทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มากขึ้นเพื่อรับฟังปัญหา และเมื่อเกิดปัญหาอะไร ผู้ปฏิบัติจะได้มีที่พึ่งหรือตัดสินใจได้

หลังจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ จะมีคำสั่งมอบให้ รมช.ศึกษาธิการ สั่งการหรือปฏิบัติราชการแทนในหน่วยงาน/องค์กรหลักต่างๆ พร้อมทั้งจะมีการแบ่งงานเป็นเรื่องๆ ตามนโยบายรวม 26 เรื่องให้ รมช.ศึกษาธิการ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีการแต่งตั้งต่อไป ให้ดูแลรับผิดชอบการขับเคลื่อนเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รับผิดชอบการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ป.1-ม.3 การแก้ไขปัญหาการศึกษาชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาทุจริตในกระทรวง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น

ส่วนนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

จะมอบให้ไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปลงพระราชดำริฯ เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา การลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร เป็นต้น

ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น การจัดทำโครงการประชุมสัมมนาต่างๆ ต้องตอบโจทย์ตามนโยบาย การนำ ICT มาใช้อย่างกว้างขวาง การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการอำนวยความสะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะมอบให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการขับเคลื่อนเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะให้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรี" ขึ้นที่ MOC เพื่อทำหน้าที่ติดตามข้อสั่งการของรัฐบาลและรัฐมนตรี รับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินงานตามนโยบาย รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรี วิเคราะห์ข้อเสนอขององค์กรหลักและข้อเสนอของคลังสมอง (Think Tank) กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาช่วยทำงาน เช่น ITD คณะทำงานรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ของทุกองค์กรหลัก โดย Think Tank ของกระทรวงศึกษาธิการจะมีการหารือร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเสนอให้ที่ประชุมองค์กรหลักได้รับทราบและพิจารณาต่อ

ไป

ที่มา [กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 2 กันยายน 2558](#)